



รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง

- นิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๓๓
- อาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.	วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ประเทศ
๒๕๑๙	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๒๓	วท.ม. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย

เกียรติคุณดีเด่น

รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง เข้ารับราชการเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ โดยท่านได้ทำการสอนในเนื้อหาวิชาสัตวบาล เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวบาลและสัตวศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการผลิตสัตว์ปีกและสุกร ทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยที่โดดเด่นคือ การวิจัยด้านอาหารและการจัดการสัตว์ปีกและสุกรสำหรับเกษตรกรรายย่อย การเลี้ยงสัตว์ในระบบการทำฟาร์มของเกษตรกร และระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ท่านยังได้ทำการวิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์ปีกและอาหารสัตว์เพื่อความยั่งยืนของการผลิตสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อนึ่งผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครพนมอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นผลงานนวัตกรรมทางด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของพื้นที่และชุมชน เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) รวมทั้งการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยที่ผลงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตลอดจนบูรณาการความช่วยเหลือของภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือจากระดับนโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่และส่วนกลางเชื่อมโยงกับภูมิภาคอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง ได้นำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปพัฒนานักศึกษาและเกษตรกร รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ผลิตบุคลากรให้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม จากความทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนกระทั่งเกษียณอายุ รวมทั้งความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม สุจริต มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ จนได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

